

Số: /BC-UBND

Hoài Đức, ngày tháng 9 năm 2023

(Dự thảo)

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã **Lại Yên**, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Căn cứ Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 227/HD-SNN, 228/HD-SNN ngày 18/10/2022 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 10865/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Hoài Đức về việc kiện toàn Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu huyện Hoài Đức giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của UBND xã Lại Yên tại Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 14/9/2023 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023;

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể, thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Lại Yên, UBND huyện Hoài Đức báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Lại Yên, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA

Thời gian thẩm tra (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023).

1. Về hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của xã Lại Yên, gồm:

+ Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 14/9/2023 của UBND xã Lại Yên về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

+ Biên bản họp ngày 14/9/2023 của UBND xã Lại Yên về đề nghị xét, công nhận xã Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

+ Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND xã Lại Yên về **kết quả thực hiện** xây dựng **NTM kiểu mẫu** đến năm 2023 của xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND xã Lại Yên về **kết quả rà soát các tiêu chí** xây dựng **NTM nâng cao** năm 2023 của xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

+ Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 12/9/2023 của UBND xã Lại Yên tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

+ Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 11/9/2023 của UBND xã Lại Yên tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (tính đến ngày 30/9/2022) trên địa bàn xã Lại Yên

+ Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Lại Yên.

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Căn cứ Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “*Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025*”. Huyện ủy Hoài Đức đã chỉ đạo ban hành Chương trình số 10-CTr/HU ngày 20/7/2021 về “*Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2021-2025*”.

UBND huyện xây dựng và ban hành các Kế hoạch gồm: Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Hoài Đức về thực hiện Chương trình 04- CTr/TU của Thành ủy về “*Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025*”; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện Hoài Đức về “*thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2022, gắn với thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã thành phường, huyện thành quận theo Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận*”.

Đề phân đầu sớm hoàn thành chỉ tiêu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận. Ngày 01/3/2023 UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về kế hoạch thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2023 gắn với thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã thành phường, huyện thành quận theo Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận;

Hàng quý, UBND huyện đã tổ chức các hội nghị giao ban tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với UBND các xã được giao nhiệm vụ, các phòng, ban ngành của huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

3. Xã Lại Yên đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao:

Bằng công nhận xã Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Sau khi đối chiếu rà soát tiêu chí xã NTM nâng cao của giai đoạn và chấm điểm theo Hướng dẫn số 227 ngày 18/10/2022 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí với số điểm 99,5 điểm.

4. Về thu nhập bình quân đầu người của xã.

Thu nhập bình quân đầu người của xã: UBND xã xây dựng Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/7/2023 về tổ chức Điều tra thu nhập tại hộ năm 2023, phục vụ công tác đánh giá các chỉ tiêu KT-XH năm 2023, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kết quả phân tích, suy rộng mẫu điều tra cho thấy thu nhập bình quân đầu người xã Lại Yên năm 2023 đạt 76,25 triệu đồng/người/năm; cao hơn 10.8% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

5. Về mô hình thôn thông minh: Xã Lại Yên lựa chọn thôn 3 để triển khai thực hiện

5.1. Yêu cầu:

- (1) Tổ công nghệ số cộng đồng
- (2) Giao tiếp thông minh
- (3) Thương mại điện tử
- (4) Du lịch thông minh (Đối với thôn có sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn thôn)
- (5) Dịch vụ xã hội

5.2. Kết quả thực hiện

2.1. Tổ công nghệ cộng đồng:

Ngày 13/3/2023 UBND xã Lại Yên ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND xã về kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng xã Lại Yên và Quyết định số 43,44,45,46/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND xã về kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã Lại Yên, để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất nhỏ và vừa ở địa phương thực hiện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên các trang thương mại điện tử: shopee, facebook, zalo,... mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số, phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... Trên địa bàn xã có 18 điểm phát wifi miễn phí (Số liệu khác báo cáo NTM nâng cao) tại các nơi công cộng như trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, các Trường học, khu di tích và một số điểm công cộng khác.

* Đánh giá: Đạt (điểm chấm 12/12 điểm)

2.2. Về mô hình giao tiếp thông minh:

UBND xã thành lập trang chính quyền điện tử của xã và trang zalo do Trưởng thôn thiết lập từ thôn 1 đến thôn 4, kết quả đến thời điểm tháng 09/2023 có số lượng thành viên tham gia trang zalo như sau: Cộng đồng dân cư thôn 1 có 114 thành viên tham gia; Cộng đồng dân cư thôn 2 có 318 thành viên tham gia; Cộng đồng dân cư thôn 3 có 181 thành viên tham gia; Cộng đồng dân cư thôn 4 có 128 thành viên tham gia. Mục tiêu để tuyên truyền, trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thôn và tiếp nhận phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn.

* Tự đánh giá tiêu chí thành phần: Đạt (điểm tự chấm 12/12 điểm)

2.3. Về mô hình Thương mại điện tử:

Các cơ sở sản xuất kinh doanh và các cá nhân đã tham gia quảng bá, tiếp thị và bán các mặt hàng trên mạng như: cơ sở sửa chữa, kinh doanh loa đài Hưng Nhung; cơ sở kinh doanh thịt bò Bảy Lĩnh, ngoài ra các cá nhân có thành lập các trang bán hàng trên Facebook, zalo buôn bán các mặt hàng đa dạng như:

Link Shopee: <https://shopee.vn/> của cửa hàng Baby Good chuyên buôn bán đồ dùng mẹ và bé

Trang facebook Phố mới quán chuyên nhận dịch vụ ăn uống;

Trang facebook silky house chuyên bán các loại quần áo;

Trang Zalo, facebook Coffee Gạo: bán các loại nước, sinh tố;

Trang Zalo, facebook Yên sào khánh hoà chuyên cung cấp và bán các loại yên đã qua sơ chế và chưa qua sơ chế

Trang Zalo, facebook Nguyễn Hà Order chuyên cung cấp và bán các loại sản phẩm quần áo, giày dép các loại hàng nội địa

Đồng thời mở rộng thêm các kênh phân phối hàng hóa, tập trung phát triển thương mại điện tử đối với các sản phẩm OCOP và các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

* Tự đánh giá tiêu chí thành phần: Đạt (điểm tự chấm 12/12 điểm)

2.4. Du lịch thông minh:

Trên địa bàn xã Lại Yên không có điểm du lịch được công nhận. Tuy nhiên trên địa bàn xã có 05 Di tích Lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia và có một con Đầm chạy dọc xã đây cũng là những hình ảnh đẹp, những Di tích Lịch sử văn hóa mà ít nơi có được. Vì vậy mà Cán bộ và Nhân dân xã Lại Yên cũng đã triển khai quảng bá một số hình ảnh, vẻ đẹp của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội (zalo, facebook, Lại Yên quê hương tôi) để định hướng phát triển du lịch sau này.

* Tự đánh giá tiêu chí thành phần: Đạt (điểm tự chấm 12/12 điểm)

2.5. Về mô hình Dịch vụ xã hội:

- *Y tế Thông minh:* Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, Nhân dân trong xã được tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt các ứng dụng di động thông minh liên quan đến Y tế, qua đó người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe trên các ứng dụng như: Sổ sức khỏe điện tử, Edoctor, DROH, VssID, NCovi, Bluezone... trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19, ứng dụng PC-Covid cùng với NCovi và Bluezone được gần như 100% người dân trên 18 tuổi trong xã cài đặt, sử dụng trên điện thoại thông minh. Đặc biệt hiện nay đang triển khai và tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về mã định danh điện tử, sổ tay VNeID là ứng dụng thiết bị số để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VssID giúp người dân tra cứu mã thẻ, sổ khám chữa bệnh, quá trình tham gia BHXH, BHYT... Các ứng dụng về sổ sức khỏe điện tử, Edoctor, DROH giúp người dân theo dõi sức khỏe tại nhà như một bác sỹ gia đình, tìm kiếm bác sỹ cũng như bệnh viện, phòng khám gần nhất tại khu vực mình sống; tiết kiệm chi phí nhờ việc sử dụng các gói chương trình khám ưu đãi; dễ dàng kết nối trực tiếp với các bác sỹ chuyên khoa, chuyên gia y tế tại Việt Nam; đồng thời cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe.

- *Nông nghiệp thông minh:* Do diện tích đất nông nghiệp của xã nằm trong quy hoạch phân khu đô thị S2, S3 và GS, do vậy trong tương lai sẽ được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp nên hiện nay chỉ duy trì trồng 2 vụ lúa và trồng cây rau màu ngắn ngày do đó mà địa phương chưa đưa ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của thôn trên địa bàn xã.

- *Sinh hoạt cộng đồng thông minh*: Nhà văn hóa trung tâm của xã và nhà văn hoá của 4 thôn được trang bị trạm phát WiFi miễn phí kết nối Internet để người dân truy cập, khai thác thông tin trên Internet. Hiện nay địa phương lấy thôn 3 làm điểm về mô hình thôn thông minh của xã. Lãnh đạo thôn có thể quản lý, giám sát các hoạt động của thôn và đăng ký các dịch vụ công, tra cứu thông tin, truy cập, khai thác thông tin internet,... với đà phát triển như trên, hy vọng trong thời gian tới tất cả các thôn của xã (03 thôn còn lại) sẽ trở thành thôn thông minh, định hướng cho người dân trong xã tiếp cận với công nghệ số và được hưởng lợi ích từ mô hình Thôn thông minh mang lại.

* Tự đánh giá tiêu chí thành phần: Đạt (điểm tự chấm 12/12 điểm)

* Tự đánh giá tiêu chí mô hình thôn thông minh: Đạt (điểm tự chấm 60/60 điểm)

6. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Căn cứ những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, UBND xã Lại Yên lựa chọn 5 lĩnh vực đề nghị Hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, gồm: **Lĩnh vực môi trường; Lĩnh vực y tế; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Lĩnh vực văn hóa; Lĩnh vực chuyển đổi số.** Chi tiết đánh giá, chấm điểm như sau:

6.1. Lĩnh vực Văn hóa (20 điểm)

a. Yêu cầu:

1. Có trung tâm văn hóa, thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Có đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của toàn xã. Xã có sân thể thao đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của nhân dân trong xã. Hàng năm, có Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt chấm 10 điểm.

2. 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mỗi thôn có ít nhất một loại hình câu lạc bộ hoặc đội văn nghệ, thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các nhà văn hóa thôn phải có Ban chủ nhiệm, Quy chế tổ chức hoạt động được UBND xã ra quyết định phê duyệt chấm 10 điểm.

b. Kết quả thực hiện:

1. Đối với khu trung tâm thể thao xã: UBND huyện đã trình HĐND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư (Tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 HĐND huyện), với quy mô diện tích đất nghiên cứu xây dựng rộng khoảng 11.500m²; tổng mức đầu tư dự kiến 30.288 triệu đồng.

UBND xã đang phối hợp tích cực với BQL dự án đầu tư xây dựng huyện để triển khai các bước đầu tư theo quy định, phân đấu trình phê duyệt dự án trong năm 2023; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn kinh phí đúng mục đích, nguyên tắc theo quy định hiện hành; tổ chức duy trì các hoạt động văn

hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh theo đúng quy định.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 10/10 điểm*

2. 100% thôn trên địa bàn có Nhà văn hóa, Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định, có các hoạt động quản lý và tổ chức khai thác hiệu quả. Các thôn đều có 01 đội văn nghệ, đội thể thao được UBND xã ra quyết định thành lập và tổ chức duy trì hoạt động thường xuyên. Có Ban chủ nhiệm và quy chế hoạt động được UBND xã phê duyệt. Nhà văn hóa thôn được quan tâm đầu tư, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo duy trì ổn định hoạt động:

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 10/10 điểm*

c) Đánh giá mức độ: Đạt. Chấm điểm: 20/20 điểm.

6.2. Lĩnh vực Y tế: (20 điểm)

a. Yêu cầu:

Triển khai mô hình Trạm y tế điểm theo nguyên lý y học gia đình:

1. Cơ sở vật chất đảm bảo: chấm 04 điểm.
 - Cơ sở vật chất đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia Y tế xã: chấm 04 điểm.
 - Cơ sở vật chất đảm bảo nhưng chưa được duy tu hàng năm: chấm 02 điểm.
 - Cơ sở vật chất chưa đảm bảo: chấm 0 điểm.
2. Có đủ trang thiết bị: chấm 04 điểm.
 - Có đủ trang thiết bị hoạt động tốt đảm bảo cơ cấu theo tiêu chuẩn quốc gia Y tế xã: chấm 04 điểm.
 - Có đủ trang thiết bị nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng kịp thời: chấm 02 điểm.
 - Không đủ trang thiết bị: chấm 0 điểm.
3. Có đủ cán bộ Y tế công tác tại Trạm Y tế: chấm 04 điểm.
 - Có đủ cán bộ Y tế công tác tại Trạm Y tế theo cơ cấu (bác sỹ đa khoa, Y sỹ y học cổ truyền, nữ hộ sinh, điều dưỡng, dược) đảm bảo cơ cấu theo Tiêu chuẩn quốc gia Y tế xã: chấm 04 điểm.
 - Có đủ cán bộ Y tế công tác tại Trạm Y tế nhưng cơ cấu không đảm bảo: chấm 02 điểm.
 - Không đủ cán bộ Y tế công tác tại Trạm Y tế nhưng cơ cấu không đảm bảo: chấm 0 điểm.
4. Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình: chấm 04 điểm.
 - Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình (có bác sỹ đa khoa, có chứng chỉ về bác sỹ gia đình): chấm 04 điểm.
 - Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình (có bác sỹ đa khoa, chưa chứng chỉ về bác sỹ gia đình): chấm 02 điểm.
 - Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình (không có bác sỹ đa khoa, chưa chứng chỉ về bác sỹ gia đình): chấm 04 điểm.
5. Tổ chức quản lý khám chữa bệnh cho người dân từ 20- 30 lượt/ngày: chấm 04 điểm.

- Tổ chức quản lý khám chữa bệnh cho người dân từ 20- 30 lượt/ngày, tính số lượt bình quân 06 tháng gần nhất: chấm 04 điểm.

- Tổ chức quản lý khám chữa bệnh cho người dân từ 10 - <20 lượt /ngày, tính số lượt bình quân 06 tháng gần nhất: chấm 02 điểm.

- Tổ chức quản lý khám chữa bệnh cho người dân từ <10 lượt/ngày, tính số lượt bình quân 06 tháng gần nhất: chấm 0 điểm.

b. Kết quả thực hiện:

1. Cơ sở vật chất đảm bảo: Trạm y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2014 -2020 (Theo chuẩn mới). Năm 2018 trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng mới với đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khang trang, sạch đẹp. Cơ sở Trạm có diện tích đất 896,3m², diện tích xây dựng 404m² nhà cấp IV có mái trần bê tông, chống nóng bằng mái che tôn và fibrocement, đảm bảo đầy đủ các phòng chức năng của Trạm theo yêu cầu của tiêu chí quốc gia về y tế xã và tiêu chí xã tiên tiến về y học cổ truyền.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

2. Có đủ trang thiết bị: Trang, thiết bị đạt quy định của tiêu chí quốc gia về y tế xã và tiêu chí xã tiên tiến về y học cổ truyền, hiện đã đưa vào sử dụng tốt các trang, thiết bị đã có cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương: máy siêu âm, máy hút dịch, máy doppler tim thai, dây truyền lạnh chuyên dụng, bình ô xy, các dụng cụ CSSKSS, tiểu phẫu, máy sắc thuốc, điện châm, đèn hồng ngoại,... sử dụng thường xuyên trong chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại Trạm Y tế.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

3. Có đủ cán bộ Y tế công tác tại Trạm Y tế: Thực hiện quản lý nhân sự đúng quy định làm cơ sở cho việc duy trì hoạt động theo các chức trách và quy chế chuyên môn. Nề nếp, chế độ công tác thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, phân công, quá trình tổ chức thực hiện không để xảy ra vụ việc bất thường.

Không có cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế.

Trạm Y tế có đủ cán bộ y tế theo cơ cấu theo tiêu chuẩn quốc gia Y tế xã gồm: 01 Bác sỹ y học cổ truyền, 01 Hộ sinh trung học, 01 Y sỹ đa khoa, 01 Y sỹ sản nhi, 01 Điều dưỡng trung học, 01 Dược trung học và 04 nhân viên y tế thôn.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

4. Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình: Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình có bác sỹ Y học cổ truyền, có chứng chỉ về bác sỹ gia đình.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và quản lý sức khỏe cho 86,3% dân số.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

5. Tổ chức quản lý khám chữa bệnh cho người dân từ 20 - 30 lượt/ngày: Số lần khám bệnh trong năm 2022: > 9000 lượt

Điều trị: 4.021 ca (trong đó: tại trạm: 00, ngoại trú: 4.021).

Số ca chuyển viện: 10

Khám đối tượng BHYT: 2921 lượt.

Khám bệnh dự phòng: 5804 lượt.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

c) Đánh giá mức độ: Đạt. Chấm điểm: 20/20 điểm.

6.3. Lĩnh vực Môi trường (20 điểm)

a. Yêu cầu:

1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế 04 điểm
2. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định đạt 100%: chấm 03 điểm; không đạt chấm 0 điểm.

3. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định 3 điểm.

a. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý theo đúng quy định đạt 100%:

b. Có mô hình phân loại rác thải tại các hộ gia đình $\geq 60\%$:

c. Áp dụng biện pháp xử lý phù hợp:

4. Có từ 75% trở lên số tuyến đường xã, thôn, cụm dân cư được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn (04 điểm).

5. Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng hoạt động ít nhất 1 lần/tuần chấm 03 điểm; không đạt chấm 0 điểm.

6. Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường: 03 điểm.

b) Kết quả thực hiện:

1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 2083 hộ/2380 hộ = 87.52%. (Theo số liệu do công ty nước sạch Tây Hà Nội cung cấp. Tuy nhiên thực tế số hộ dân sử dụng nước sạch nhiều hơn do có những gia đình gồm nhiều cặp vợ chồng hoặc nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng đã tách hộ khẩu riêng.)

Xã Lại Yên được cấp nước sạch tập trung từ 01 nguồn của Công ty nước sạch Tây Hà Nội đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

2. Công tác thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định đạt 100%: Lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã khoảng 7 tấn/ngày. Các hộ đều thực hiện nghiêm túc việc thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình để tận dụng, tái chế các loại chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Đối với các loại chất thải sinh hoạt không có khả năng tận dụng được lưu giữ trong thùng nhựa HDPE

hoặc bao bì để trong khuôn viên của gia đình và chỉ đem ra điểm tập kết rác khi có người đi thu đã quy định trong thôn. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt 100% (2380 hộ /tổng số 2380 hộ).

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

3. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định

a. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt 100% (2380 hộ /tổng số 2380 hộ); chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn, hàng ngày HTX Thành Công tổ chức thu gom và vận chuyển về bãi xử lý của thành phố theo HĐ số 01/HĐ-VSMT ngày 29/12/2020 với UBND huyện Hoài Đức thu gom, vận chuyển rác thải và duy trì các hạng mục vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2021-2023, không có rác thải tồn đọng trong khu dân cư. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%.

b. Mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình được Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về thành lập mô hình "Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn" tại 4 chi hội phụ nữ xã Lại Yên được các hội viên hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện hiệu quả. Trạm y tế xã cũng thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo hợp đồng số 5/1/2023/HĐYTK giữa Trung tâm y tế huyện với Công ty cổ phần xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 65%.

c. Áp dụng biện pháp xử lý phù hợp: Việc thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được UBND xã chú trọng tuyên truyền sâu rộng và thực hiện thường xuyên tại các hộ gia đình. Rác thải hữu cơ được tận dụng làm phân bón, rác thải có thể tái chế được thu gom và bán cho đơn vị thu gom phế liệu, rác thải vô cơ không phân hủy được hàng ngày HTX Thành Công tổ chức thu gom và vận chuyển về bãi xử lý của thành phố theo HĐ số 01/HĐ-VSMT ngày 29/12/2020 với UBND huyện Hoài Đức thu gom, vận chuyển rác thải và duy trì các hạng mục vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2021-2023.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

4. Số tuyến đường xã, thôn trên địa bàn xã Lại Yên đều được trồng hoa, hoặc đặt các chậu cây cảnh, cây bóng mát được trồng ở các tuyến đường trục chính được trên 80%, tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn của các tuyến đường trên địa bàn xã. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn như: Trụ sở UBND xã, các nhà trường, các nhà văn hóa thôn, các khu vui chơi đều được ưu tiên, diện tích trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo đầu người đạt 5.37 m²/người.

Xã đã phát động các đoàn thể xây dựng phong trào, các hoạt động từ Nhân dân, các cấp hội, đoàn thể để xây dựng và duy trì cảnh quan môi trường sáng,

xanh, sạch, đẹp và an toàn với nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận như: 100% số hộ có diện tích vườn được các hội hướng dẫn cải tạo vườn tạp và hỗ trợ cải tạo chăm sóc khuôn viên trong vườn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế vườn, tạo lập cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 4/4 điểm*

5. Phát động, tổ chức thực hiện cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn xã Lai Yên. Ngày 30/12/2021, Đảng uỷ xã Lai Yên đã ban hành Nghị Quyết số 32/NQ-ĐU về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Lai Yên năm 2022 và những năm tiếp theo. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/1/2022 về tổ chức cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" trên địa bàn xã Lai Yên giai đoạn 2022-2025; ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 10/1/2022 về thành lập Ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn xã Lai Yên. Đồng thời ban hành các Quyết định số 04/QĐ-BCĐ, Quyết định số 05//QĐ-BCĐ, Quyết định số 06//QĐ-BCĐ, Quyết định số 07/QĐ-BCĐ về thành lập tổ công tác tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị cũng như người dân hoạt động ít nhất 1 lần/tuần.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên liên tục với sự tham gia của Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể phát động hội viên, đoàn viên, các hộ gia đình để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

6. Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường:

a. Trên địa bàn xã có 189 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt, để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm của gia đình và người dân trên địa bàn xã. Đa số các chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đều được bố trí nằm cách biệt với khu nhà ở và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải. Sử dụng các chế phẩm vi sinh để hạn chế mùi hôi, sử dụng hóa chất để khử trùng, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, trồng cây xanh quanh chuồng nuôi (xây dựng bể Bioga, hồ lắng nước thải, đệm lót sinh học; vệ sinh chuồng trại thường xuyên, đã phòng ngừa ứng phó các loại dịch bệnh xảy ra, đảm bảo VSMT... Số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh là 186/189 hộ, đạt 98.4%/ tổng số hộ.

b. Tổng số hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn là 6 hộ, không nằm trong quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản. Chủ yếu hộ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hoá chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản theo quy định. Tỷ lệ hộ nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường là 6/6 hộ đạt 100%.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 2,25 /3 điểm*

c) Đánh giá mức độ: Đạt. Chấm điểm: 19,25/20 điểm.

4. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

a. Yêu cầu:

1. 100% trường học mầm non, tiểu học, THCS (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp trung học cơ sở) trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; **trong đó có 02 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: chấm 10 điểm**; không đạt chấm 0 điểm.

2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại tốt: chấm 05 điểm; không đạt chấm 0 điểm.

3. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: chấm 05 điểm; không đạt chấm 0 điểm.

b. Kết quả thực hiện:

1. Trường THCS và Trường tiểu học Lại Yên được UBND Thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non Lại Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 8/10 điểm (Do mới có 01 trường MN đạt mức độ 2)*

2. UBND thành phố công nhận kết quả công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Hoàn thành, phổ cập GDTH đúng độ tuổi đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3 và xóa mù chữ đạt mức độ 3 tại Quyết định 6714/QĐ-UBND ngày 08/12/2021.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 5/5 điểm*

3. Trường THCS có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền giúp cho việc học tập môn thể dục của học sinh đạt hiệu quả, giúp học sinh chủ động học tốt môn thể dục, rèn luyện được thói quen học tập và rèn luyện thường xuyên, đúng phương pháp.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 5/5 điểm*

c) Đánh giá mức độ: Đạt. Chấm điểm: 18/20 điểm.

5. Lĩnh vực Chuyển đổi số (20 điểm)

a. Yêu cầu:

1. Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến $\geq 80\%$: điểm chấm tối đa 02 điểm.

2. Người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính $\geq 90\%$ điểm chấm tối đa 03 điểm.

3. Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật điểm chấm tối đa 03 điểm.

4. Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) $\geq 60\%$ điểm chấm tối đa 03 điểm.

5. Hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định điểm chấm tối đa 03 điểm.

6. Hộ gia đình có kết nối internet $\geq 80\%$ điểm chấm tối đa 03 điểm.

7. Hộ gia đình có điện thoại thông minh $\geq 95\%$ điểm chấm tối đa 03 điểm.

b) Kết quả thực hiện:

1. Ngay từ khi triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, UBND xã đã trang bị 01 bộ máy tính, 01 máy scan có kết nối mạng để cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023 là: 1385 hồ sơ; tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến là: 290 hồ sơ, đạt 20,93%.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 0,7/2 điểm*

2. UBND xã thực hiện công khai sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC; Hòm thư góp ý; điện thoại đường dây nóng; trang chính quyền điện tử của UBND xã,... để tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC. Từ đầu năm đến nay UBND xã Lại Yên không nhận được phản ánh, kiến nghị gì của tổ chức, cá nhân nào về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC; 100% phiếu đánh giá của người dân đều hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

3. Cơ bản các Văn bản được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, công chức, chuyên môn được thực hiện dưới dạng điện tử; tổng số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử = 463 và số văn bản được ký số = 243, đạt 52,48%; UBND xã cũng đã được trang bị các thiết bị điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý chuyên dùng phục vụ công tác báo cáo thủ tục hành chính.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 2/3 điểm*

4. Tổng số hồ sơ đến và đi = 2208. Tổng số hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng = 1767 hồ sơ đạt 80,02%, TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng với quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; áp dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết TTHC:

Qua báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2020, năm 2021 và năm 2022 cho thấy 100% TTHC của xã đều được thực hiện qua Bộ phận Một cửa của xã và giải quyết đúng hạn theo quy định. Đã ban hành Quy chế hoạt động bộ phận Một cửa và Quyết định kiện toàn bộ phận phù hợp với quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND TP Hà Nội .

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

5. Hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định là 80,02% văn bản đi, đến được gửi, trao đổi trên phần mềm quản lý văn bản của Thành phố.

- Thiết bị phục vụ công tác số hóa hồ sơ gồm 01 máy scan, 01 máy tính có kết nối mạng luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác chuyển đổi số và số hóa hồ sơ, tài liệu.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 2/3 điểm*

6. Hộ gia đình có kết nối internet $\geq 80\%$:

- Theo báo cáo kết quả rà soát, thông kê năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet của xã đạt 81% và năm 2023 tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet của xã của xã đạt 87%.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

7. Hộ gia đình có điện thoại thông minh $\geq 95\%$:

- Kết quả rà soát, thông kê năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh của xã đạt 90% và năm 2023 tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh trên địa bàn của xã đạt 97%.

** Đánh giá: Đạt; điểm tự chấm 3/3 điểm*

c) Đánh giá mức độ: Đạt. Chấm điểm: 16,7/20 điểm.

7. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lại Yên hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối nguồn vốn và các điều kiện để thực hiện, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

8. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn: Tiếp tục mở rộng, chỉnh trang hệ thống giao thông đạt chuẩn; đầu tư xây dựng khu trung tâm xã khang trang, hiện đại; đầu tư xây dựng công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao; quản lý, xây dựng khu dân cư tập trung theo đúng quy hoạch.

- Tiếp tục phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ cho nông dân, đẩy mạnh hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012, sản xuất theo chuỗi liên kết. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

- Tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại hộ. Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp”, tổ chức tập huấn, tuyên truyền,

nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường sinh sống và sản xuất.

- Tiếp tục nâng cao hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, dụng cụ thể thao thiết thực đối với người dân, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: Phát triển mạnh các phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương; Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở xóm, thôn, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn hạn chế thấp nhất tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, trộm cắp, tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã; thực hiện tốt nguyên lý Bác sỹ y học gia đình; phấn đấu trên 98% người dân tham gia BHYT.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và tăng cường năng lực đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức, quản lý thực hiện cho cán bộ vận hành Chương trình, trước hết là đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới.

II. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ: Đạt yêu cầu so với quy định.

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Lại Yên đã được UBND huyện Hoài Đức thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tính đến thời điểm thẩm tra là 05 tiêu chí đạt yêu cầu so với quy định gồm lĩnh vực: Văn hóa, Y tế, Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Chuyển đổi số; Đạt điểm từ 96,7 đến 100 điểm và không có tiêu chí bị điểm 0.

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Lại Yên hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối nguồn vốn và các điều kiện để thực hiện, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Lại Yên. UBND huyện Hoài Đức đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới Hà Nội tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định Thành

phố Hà Nội thẩm định kết quả thực hiện làm cơ sở trình UBND Thành phố xét, công nhận xã Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023./.

Nơi nhận:

- BCĐ Chương trình 04-CTr/TU Thành ủy;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Nông nghiệp và PTNT HN;
- VPĐPNTM Thành phố Hà Nội;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- UBMTTQ và các đoàn thể huyện;
- VPĐPNTM huyện;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Thuận